
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 5/2558 

วันจันทร์ที่  6  กรกฎาคม 2558  เวลา 09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นายทรงชัย    วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี  
2.  นายสมใจ      จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี  
3.  นายประเวช    พรหมปาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
4.  นายพิเชษฐ์     อุษาสุมงคล ปลัดเทศบาล  
5.  นายชาคร       ไอยศูรย์ รองปลัดเทศบาล  
6.  นางเตือนจิต    จงคง รองปลัดเทศบาล  
7.  นางสุนันทา     เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
8.  นางสาวสายใจ  บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
9.  นางลัดดาวัลย์   มอบนรินทร์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
10.  นางสาวธีติมา  โภคากรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
11.  นางมณีพร      ภูมิอภิรดี แทนหัวหน้างานทะเบียนราษฎร  
12.  ส.ต.ต.สวัสดิ์      ทองสีนุช หัวหน้างานป้องกัน  
13.  นางสาวนัยน์ปพร    พวงเงิน หัวหน้างานธุรการ  
14.  นางสาวราตรี         ชนะศักดิ ์ ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ  
15.  นางอารีย์              รักษ์ศรีทอง หัวหน้างานวิเคราะห์ฯ  
16.  นางศิวลี               วงศ์แก้ว หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  
17.  นางจารุวรรณ         ศรีขวัญช่วย หัวหน้าฝ่ายวางแผนและงบประมาณ  
18.  นางศิริวรรณ           ขวัญใจ เจ้าพนักงานธุรการ 6 ว  
19.  นางอารีย์              เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
20.  นางอุไรลักษณ์        ชายา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
21.  นางอุบล               ใหม่ละเอียด หัวหน้างานการเงินและบัญชี  
22.  นางประทุม            หดีจันทร์ หัวหน้างานสถิติการคลัง  
23.  นางสุภา                ชินวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ 6 ว  
24.  นายจริน                ทองทิพย์ บุคลากร 7 ว  
25.  นางสาวศศิธร          หนูดี พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.  
26.  นางอารีย์               สุวรรณา     พยาบาลวิชาชีพ 7 วช  
27.  นางสาวสุนีย์           ประดู ่ หัวหน้างานธุรการ 6 ว  
28.  นายจิตติโชค           ป่ากว้าง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.  
29.  นางธนาภา             ประพฤติดี แทน สัตว์แพทย์ 6  ว  
30.  น.ส.อันธิกา             ธนาวฒุิ เภสัชกร 4  
31.  นายอนุชา               ธนาวฒุิ ผู้อ านวยการกองช่าง  
32.  นายสมพงษ์           วงศ์แก้ว            หัวหน้าฝ่ายการโยธา  



 
33.  นายทวีศักดิ์          อนุสุวรรณ หัวหน้างานวิศวกรรม  
34.  นายเสถียร           บริการจันทร์ หัวหน้างานสถาปัตยกรรม.  
35.  น.ส.กฤษณา      กิตติพัฒนศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ 5   
36.  นายสุรชัย         กูสมาน หัวหน้างานศูนย์เครื่องจักรกล  
37.  นางสาวนัคมน    เรืองจรัส รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
38.  นายนิรันดร์       สุนทรอารมณ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
39.  นางเกษร          อุดมศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินบัญชี 6 ว  
40.  นางสาวปราณี    รัตนบุรี เจ้าหน้าที่สันทนาการ 7 ว  
41.  นางจตุพร         แก้วเนิน ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ คศ.3  
42.  นางปิยะนาถ      กลิ่นภักดี บรรณารักษ์ 7 ว  
43.  นายกษิดิศ         แสงจันทร ์ หน.ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว  
44.  นายสมเจตน์       เทพคง นายช่างเครื่องยนต์ 7 ว  
45.  นายวิโรจน์         ด้วงแป้น หัวหน้างานธุรการ 4  
46.  นางทิพวัลย์        รัตนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคมฯ  
47.  นางเมธินันท์       สิทธิเดช เจ้าพนักงานธุรการ 6 ว  
48.  นางสาวอุไรวรรณ  ค านวนกิจ นักพัฒนาชุมชน 7 ว  
49.  นายการุณ          ปัญจะสุวรรณ      ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
50.  นายเสวียน         สวุรรณภักด ี ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
51.  นายมานิตย์        พรามชูบัว ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
52.  นายโชคดี           อ้ิววังโส ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
53.  น.ส.จารุวรรณ      แทรกสุข ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นายธนคม            เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี  
2.  นายสมใจ             สมศิริ รองนายกเทศมนตรี  

3.  น.ส.สมฤดี            หวังวณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรี  
4.  นายเมษา             ธนาวุฒิ เลขานุการนายกเทศมนตรี  
5.  นายพัลลภ            รัษฎาเพชร หัวหน้างานนิติการ  
6.  นางอัจฉรา           แผ่นทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
7.  นางกานต์พิชชา      วัฒนกุล หัวหน้างานทันตสาธารณสุข  
8.  นายไพศาล            อนันตรัตน์ หัวหน้างานสถานที่และไฟฟ้า  
9.  นางนงนภัส           น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  
10.  นางณัฐวดี             เฉลิมเกียรติ เจ้าพนักงานธุรการ 6 ว  
11.  นายสมพร             จินาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ 6 ว  

 



 
 เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.                 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ         

       ได้รับมอบหมายให้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 37  
นครศรีธรรมราชเกมส์ รับผิดชอบคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิง ใช้
สนามแข่งขันท่ีโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ เดือนมกราคม 2559  

      มอบ  ผอ.มานิตย์  พรามชูบัว  รับผิดชอบดูแลสนามให้ดี (ปิดปรับปรุง
ชั่วคราว)  

   ได้แต่งตั้ง นายธนคม  เจริญฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรี        ประธานฯ 

               นายชาคร   ไอยศูรย์    รองปลัดเทศบาลฯ         รองประธานฯ 

               นายนิรันดร์  สุนทรอารมณ์  ผอ.กองการศึกษา     กรรมการฯ 

               นายอนุชา    ธนาวุฒิ         ผอ.กองช่าง            กรรมการฯ 

               นายมานิตย์  พรามชูบัว      ผอ.สถานศึกษา        กรรมการฯ 

               นางสาวจารุวรรณ แทรกสุข  ผอ.สถานศึกษา       กรรมการฯ 

               นายไชยยุทธ    ค าแหง       รอง ผอ.สถานศึกษา  กรรมการ 

               นายโชคดี    อิ้ววังโส         ผอ.สถานศึกษา       เลขานุการฯ 

               นายพรชัย    เกื้อภักดิ์    รอง ผอ.สถานศึกษา ผช.เลขาฯ/กรรมการ 

   รับเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลในร่มชาย-หญิง สนามแข่งขันโรงยิมเนเซียม
เทศบาล  

             นายสมใจ     จิตวิรัตน์นุกูล   รองนายกเทศมนตรี     ประธานฯ 

             นางเตือนจิต   จงคง            รองปลัดเทศบาลฯ      รองประธานฯ 

             นายนิรันดร์    สุนทรอารมณ์  ผอ.กองการศึกษา        กรรมการฯ 

             นายเสวียน     สุวรรณภักดี    ผอ.สถานศึกษา          กรรมการฯ 

             นายการุณ      ปัญจะสุวรรณ์  ผอ.สถานศึกษา         กรรมการฯ 

             นายสมพงษ ์   วงศ์แก้ว         รอง.ผอ.กองช่าง        กรรมการฯ 

             อ.อังศุมาริน    พฤษชัยนิมมิตร                           กรรมการฯ 

             นางสาวปราณี    รัตนบุรี   เจ้าหน้าที่สันทนาการ 7 ว  เลขานุการฯ 

             นางเกษร  อุดมศักดิ์  จพน.การเงินบัญชี6 ว     ผช.เลขาฯ/กรรมการ 

   แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

         2 วันที่ผ่านมาทางอนุกรรมการปฏิรูปวัฒนธรรม(สนช.)ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือ
ส ารวจเปิดพ้ืนที่วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาคุณค่า   และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
สังคมเมืองทุ่งสง ขอเรียนว่า วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558  ประธานฯ



 
คณะอนุกรรมการและคณะประมาณ 20 – 30 คน จะลงมาส ารวจพ้ืนที่เมือง
นครฯ และทุ่งสงทั้งหมด โดยมี อ.สืบพงศ์  ธรรมชาติ คณะกรรมการและเลขาฯ 
(สนช.) ตามก าหนดการที่ได้แจกในที่ประชุมทราบ น าโดย อ.เนาวรัตน์ พงศ์
ไพบูลย์  อ.ธนิต  ศรีกลิ่นดี และศิลปินแห่งชาติหลายๆท่าน วันสุดท้ายจะสรุป
เรื่องเสวนาในการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่เป็นวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาคุณค่า
และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมเมืองทุ่งสง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้มอบ
ประชุมฝ่ายปฏิบัติการกองช่าง กองสาธารณสุขฯ และฝ่ายงานสวนจัดเตรียม
สถานที่ เน้นย้ าเรื่อง ห้องน  า ความสะอาดและสะดวกสบาย บริเวณสถานที่
จัดการเสวนา 

 นายพิเชษฐ์  อุษาสุมงคล 

  ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

      ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 4/2558 เม่ือ
วันที่ 22 มิถุนายน 2558  ขออนุญาตดูรายชื่อผู้เข้าประชุม โอกาสต่อไปผู้ไม่
มาประชุมต้องชี้แจงเหตุผล ขอเป็นหลักการ สาเหตุที่ไม่มาประชุม ซึ่งเป็น
นโยบายของคณะผู้บริหาร ประชุมหัวหน้าส่วนทุกวันจันทร์เป็นการรับทราบการ
ปฏิบัติงาน รายงานความคืบหน้า ผลการท างานของแต่ละกองฝ่าย ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหากติดภารกิจขอให้มอบรองฯ มาจะได้ประชุมและรับทราบนโยบาย
ตามที่ท่านนายกฯได้มอบหมายและขอบคุณหลายๆท่านที่ได้แต่งเครื่องแบบมา
ทุกวันจันทร์        

นางสุนันทา   เพชรย้อย 

  หัวหน้าส านักปลัดฯ 

      

  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงาน 

  ส านักปลัดเทศบาล 

         มีเรื่องที่นายกฯให้น าเข้าประชุมหัวหน้าส่วน ประกาศของคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องการท าความตกลง
ร่วมมือการจัดการท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ประกาศของคณะกรรมการออกมาเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปและจังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดเดียวกัน ท าบริการ
สาธารณะร่วมกัน ท าสัญญา MOU เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ  

นายพิเชษฐ์  อุษาสุมงคล 

ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

    เมื่อก่อน MOU ไม่สามารถที่จะไปบังคับใช้อะไรได้จึงออกหนังสือสั่งการณ์
ตรงนี้มาสามารถยึดถือเป็นกติกา เป็นระเบียบได้โดยส านักนายกรัฐมนตรีมาพูด
ในห้องประชุม มาติดตามเรื่องน้ า ต่อไป MOU ถือว่าเป็นกติกาสามารถยึดถือกัน 
เป็นกฎหมายได้ 

      จากการไปประชุม กบอ.ที่จังหวัดติดตามงบประมาณประจ าปีไตรมาส
จังหวัดนครศรีธรรมราชบรรลุเป้าหมาย เกิน 70% อันดับที่ 5 ของประเทศ 

      ติดตามเรื่องโครงการโลจิสติกส์ การตรวจรับงานของราง เรื่องการต่อสัญญา
จะต้องเสร็จเรียบร้อยภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 ขอให้ติดตามเรื่องนี้ที่
ส านักงานจังหวัดเป็นการด่วน  

  นายอนุชา   ธนาวุฒิ 

  ผู้อ านวยการกองช่าง 

      โครงการก่อสร้างระบบรางเข้าสู่ศูนย์กระจายสินค้า  ในขณะนี้ทางการรถไฟ
แห่งประเทศไทยได้แจ้งหนังสือมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางส านักงาน
ยุทธศาสตร์น าเสนอต่อผู้ว่าฯ  หลังจากผู้ว่าเกษียณหนังสือคาดว่าน่าจะเป็นวันนี้



 

        คณะกรรมการจะน ามาเพ่ือพิจารณาในการต่อสัญญา แผนงานทั้งหมดหลังจาก
ต่อสัญญาแล้วแผนงานทั้งหมดไม่เกินหนึ่งอาทิตย์สามารถส่งมอบงานได้ 

 นายพิเชษฐ์  อุษาสุมงคล 
  ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

     วันที ่9 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น.ห้องประชุมเล็กชั้น 2 นัดประชุม
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส่วน พิจารณาคู่มือปฏิบัติราชการ (คู่มือประชาชน) ซึ่ง
จริงๆสามารถรวบรวมส่งจังหวัดได้ทันท ี   ขอความร่วมมือให้ทุกท่านมาประชุม
เพ่ือการบริการที่แต่ละกองรับผิดชอบมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไข  เพ่ิมเติม
เป็นคู่มือไว้ปฏิบัติทั่วประเทศ 
        ขอบคุณ กองช่าง ที่ท าทางลาดให้คนพิการหน้ากองคลัง รวมถึงที่จอดรถ
ส าหรับคนพิการ มอบ ผู้อ านวยการกองด าเนินการเรื่อง กองภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ต าแหน่งนายกฯ ต าแหน่งปลัดฯ ให้เขียนเป็นภาษาไทยและ
อังกฤษ และโรงเรียนควบคู่ไปด้วย จะเข้า AEC ในปลายปีนี้แล้ว  

   นางสาวราตรี ชนะศักดิ์ 
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 

 กองวิชาการและแผนงาน       
         มีเรื่องแจ้งเพ่ือประสานงาน วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี 2558 ไตรมาสที่ 1-2 หลายหน่วยงานได้รายงาน
จัดส่งมาท่ีฝ่ายเลขาฯคณะกรรมการฯติดตามประเมินเผล อ.เจษฎา  สมาธ ิ เป็น
ประธานฯ ประชาคม และสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการ มีหนังสือแจ้งเรียน
ให้โรงเรียนและกองต่างๆได้ทราบไปแล้ว 
       เรื่องการประเมิน Coreteam ที่ด าเนินการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่าน
มา จากผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนดังนี้ 
       ด้านการบริหารจัดการ                    คะแนน    89.09 % 
       ด้านบริหารบุคคลและกิจการสภา       คะแนน    88.33 % 
       ด้านบริหารการเงินและการคลัง         คะแนน    78.05 % 
       ด้านบริการสาธารณะฯ                   คะแนน    90.55 % 
     คะแนนเฉลี่ยะทั้งหมด 4 ด้าน 86.67 % สามารถส่งประกวดได้ จึงน าเรียน
ที่ประชุมทราบ 

   นายพิเชษฐ์  อุษาสุมงคล 
    ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง      

     ขอบคุณทุกคนช่วยกันไปแก้ไขสร้างหลักฐาน  ขอความร่วมมือในปีหน้าขอให้
คะแนนไม่ต่ าไปกว่าเกณฑ์ 85% ปรับปรุงแก้ไขให้ได้คะแนนสูงขึ้นไปอีก 
            กองวิชาการและแผนงานฯประชุมเรื่องแผนชุมชนฯ โดยมีกองช่าง กอง
วิชาการ กองสวัสดิการสังคม และประธานชุมชนฯ มาคุยเกี่ยวกับแผนของชุมชน
และแผนของเทศบาลไม่สอดคล้องตกไปมาเพ่ิมใส่เข้าไป จะมีปัญหาเรื่องคะแนน 
ซึ่งการประชุมในวันนี้จะได้ทราบถึงความเร่งด่วนและความส าคัญของโครงการแต่
ละชุมชนเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งเข้างบประชุมสภาวาระแรก วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 

   นางอารีย์  เจริญฤทธิ์ 
   ผู้อ านวยการกองคลัง 

  กองคลัง 
        ขอให้ทุกกองเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน โครงการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ และ
ส่งคืนผู้ที่ยืมเงินไปหลังจากเสร็จโครงการ 
        บริษัทแอดวานซ์ไวเลสเน็ตเวิร์ก ขอใช้พื้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
ขอติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือปรับปรุงระบบคุณภาพสัญญาณระบบ
ดิจิตอล 3G เสนอให้ค่าเช่าพื้นที่ในอัตราปีละ 50,000 บาทและในส่วนที่



 
เทศบาลขอเพ่ิมคือค่าภาษีโรงเรือน    2.5%    จะต้องเข้าคณะกรรมการจัดหา 
ประโยขน์ร่วม 

    นายการุณ ปัญจะสุวรรณ์ 
    ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

          ทางบริษัทแอดวานซ์ตามเรื่องอยู่ ไม่ทราบว่าทางโรงเรียนจะประสาน
แจ้งให้ทราบอย่างไรเพราะว่าเรื่องอยู่ที่เทศบาล ทางโรงเรียนรับเองขณะนี้ได้
ออกแบบเป็นที่เรียบร้อยว่าจะติดตั้งตรงตึกไหน มีวิศวกรการออกแบบและ
รับรองในส่วนเบื้องต้น ในส่วนของโรงเรียนไม่มีสิทธิในการอนุญาตให้ติดตั้ง
เทศบาลเป็นผู้พิจารณา จึงเรียนถามแนวทางการด าเนินการต่อไปอย่างไร 

 นายพิเชษฐ์  อุษาสุมงคล 
 ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

     ขอให้ทุกกองสรุปค่าใช้จ่ายมาทั้งหมดภายในวันนี้ จะรวบรวมจัดให้ทั้งหมด 

 นายอนุชา   ธนาวุฒิ 
 ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

  กองช่าง 
         ขอรายงานเพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างระบบรางเชื่อมศูนย์กระจายสินค้า 
ทางส านักงานยุทธศาสตร์จั งหวัดได้แจ้ งมาว่ า  ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดได้
เกษียณหนังสือเป็นที่เรียบร้อยและได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างให้เข้าด าเนินการตาม
แนวทางนี้ได้ทันที  
         กองช่างขอรายงานความก้าวหน้าตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
ผู้บริหารฯ ให้ด าเนินการโครงการตามแผนพัฒนาปี 2559 ซึ่งขณะนี้โครงการ
ทั้งหมดจ านวน 18  โครงการเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น   38,552,000 บาท 
ขณะนี้ด าเนินการอยู่คาดว่าจะแล้วเสร็จให้ทันการประชุมสภาวันที่  20 
กรกฎาคม 2558 

   ประธาน ฯ        ปัญหา   เป็นเรื่องธรรมดา แต่ปัญหาเรื่องการควบคุมงาน เปิดหน้างานที่
เป็นปัญหาซ้ าซาก ต้องเคลียร์ให้ได้เช่นการย้ายเสาก่อนเปิดหน้างาน ได้รับมอบ
สถานที่เป็นที่เรียบร้อยให้รีบด าเนินการทันทีไม่อยากให้เกิดปัญหาซ้ าซ้อน 
ผู้รับเหมาขาดการเอาใจใส่ ขอให้มีการประชุมและรับทราบสภาพจริงเป็นอย่างไร
เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และความคืบหน้าโรงเรียนอนุบาลรีสอร์ท เป็นเรื่อง
ที่รอไม่ได้เพราะโรงพยาบาลต้องการที่ดินคืน หากไม่มีที่ท าอาหาร ไฟฟ้า ประปา 
เป็นการดีที่มีการประชุมทุกอาทิตย์จะได้ติดตามความคืบหน้าของงานในแต่ละ
กองฯ 

    นางอารีย์   สุวรรณา 
    พยาบาลชาชีพ 7 วช. 
 

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ประชาสัมพันธ์เรื่องการซ้อมแผนที่ผ่านมา เห็นควรปรับปรุงและแก้ไข 6 ข้อ 
    -คู่มือป้องกัน  -เน้นความสะอาด   -ปรับปรุงราง   -ไม่มีสัตว์อ่ืนๆเข้ามา 
    -รั้วรอบ   และระบบบ าบัดน้ าเสีย ทางกองฯ ขอความช่วยเหลือทางกองช่าง
เรื่องระบายน้ าเสีย 
     ในส่วนงานป้องกันและควบคุมโรค ขอแจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ได้
ด าเนินการไปหมดตั้งแต่ต้นปีอบรมครู อสม.อนามัยโรงเรียน และเดินรณรงค์
ป้องกันตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558และวันที่ 7 มิถุนายน 2558 การลงพ่น
สารเคมีก าจัดยุงตัวแก่ตามชุมชน แมนชั่น อพาร์ทเม้นท์ 

   
 

  
 



 
   นายจิตติโชค   ป่ากว้าง 
   พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.    
 

งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ  
          1.โครงการเครือข่ายอนุรักษ์คลองด าเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไป 2 
คลอง คือคลองท่าเลาและคลองตม  และจะท าโครงการเครือข่ายอนุรักษ์คลอง
ท่าโหลน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ที่หนองป่าแก 
        2. ขอรายงานเกี่ยวกับผลการตรวจคุณภาพน้ ากิน-น้ าใช้ ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ จากการตรวจโรงน้ าในเบื้องต้นผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน   
     น้ าประปาหยอดเหรียญของชุมชนที่มีปัญหา 1 ชุมชน คือชุมชนเขาปรีดีมี
แบคทีเรียปะปนอยู่ในน้ าเกินค่ามาตรฐาน สาเหตุเกิดจากหัวจ่ายน้ าอยู่ในที่ต่ า
และปิดไม่มิดชิด ได้ให้ค าแนะน าการดูแลความสะอาด 
      น้ าประปาส่วนภูมิภาค ตรวจตัวชี้วัดเรื่องน้ ากินน้ าใช้ ไปสุ่มตรวจชุมชนละ 
1 แห่ง มีปัญหา 2  แห่งคือชุมชนบ้านในหวัง ตรวจเจอโลหะหนักเกินมาตรฐาน 
ไม่ควรเกิน 0.3 สาเหตุเกิดจากตัวก๊อกไม่มีคุณภาพ แนะน าให้เปลี่ยนก๊อกน้ า 
      ชุมชนเขาปรีดี มีแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐาน เกิดจากความไม่สะอาดของ
ก๊อกน้ า แนะน าเรื่องการรักษาความสะอาด หากจะใช้น้ าแนะน าให้ต้มก่อน 
        3. การติดป้ายโฆษณาจากการได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ และกอง
ช่าง เกี่ยวกับจุดที่ติดป้ายโฆษณา ขณะนี้หากมีการขออนุญาตติดป้ายโฆษณา 
ป้ายไม้ ซึ่งผู้ติดตั้งมาขอติดตั้งเองสามารถมาติดตั้งได้บริเวณถนนสายทุ่งสง-นคร
ศรีฯสามารถติดได้บริเวณไหล่ทาง และที่ดินเก่าของเทศบาลหัวสะพานตรงข้าม
ร้านยิ้มยิ้มและบริเวณไหล่ทางสามแยกโรงน้ าแข็งเก่า ส่วนโครงเหล็กขอขอบคุณ
กองช่างที่ได้ด าเนินการท าและน ามาติดให้ติดป้าย ก าหนดพ้ืนที่อีกครั้ง ป้ายบน
สะพานลอยและป้ายติดคร่อมบนถนน การขอติดตั้งต้องได้รับอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้น ตาม พรบ.เกี่ยวกับป้ายโฆษณา 
        4. สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน    ได้ด าเนินการตรวจเป็นที่เรียบร้อย 
ทุกโรงเรียน ให้ค าแนะน าสอนแนะให้ความรู้แก่แม่ค้าที่จ าหน่ายอาหาร ผลจาก
การตรวจจะส่งไปให้ทางโรงเรียนได้ทราบอีกครั้ง  
          สุขาน่าใช้ (ส้วม) ได้ลงประเมินเรียบร้อย ผลจากการประเมินจะส่งไปให้ 
ทุกโรงเรียน ส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบของกองต่างๆ 
        ม.ทักษิณวิทยาเขตพัทลุง ได้ประสานวิจัยขอตรวจโลหะหนัก เช่นตะก่ัว 
แคสเมียมในกระแสเลือดกลุ่มคนงาน 3 กลุ่ม คนเก็บขยะกองงช่างสุขาฯ คนเก็บ
ขยะตามจุดต่างๆในเขตเทศบาล และคนงานที่น าขยะไปท าลายกองช่างสุขาฯ 
ผลการตรวจจะสรุปเป็นรูปเล่มส่งมาให้เทศบาลเมืองทุ่งสง 
    การจัดระเบียบที่ทางสาธารณะ(ถนนรถไฟ)จากการประชุมของคณะกรรมการ
เรื่องร้องเรียน มีผลสรุปว่าในส่วนของผู้ประกอบการค้าที่ถนนรถไฟทั้งสองฝั่ง ให้
ย้ายมาในตลาดต้นยาง ซึ่งสามารถรองรับผู้ประกอบการได้ประมาณ  50  แผง  
จะมีการประชุมอีกครั้งในเรื่องของขั้นตอนการด าเนินงานต่อไป 
           สุดท้ายปัญหาใบอนุญาตของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตในพ้ืนที่เก่า 
เจ้าของเดิมที่มีการแก่ชรา หรือป่วยไม่สามารถประกอบการได้จากการส ารวจ 
20 กว่าราย ณ ปัจจุบันมีลูก สามีภรรยา หรือผู้อื่นเข้ามาประกอบการแทน แต่



 
ไม่สามารถโอนใบอนุญาตให้เป็นชื่อของบุคคลที่เข้าแทนได้ เนื่องจากเทศบัญญัติ
ได้ก าหนดไว้ 
           
          เรื่องของเทศบัญญัติห้ามโอนห้ามตกทอดลักษณะอย่างนี้ถูกต้องและเป็น
ความชอบธรรม เป็นการป้องกันปัญหาในภายหลัง ปัญหาดังกล่าวแก้ได้ง่ายหาก
โดยที่ผู้ประกอบการเดิมไม่สามารถประกอบการค้าได้ ให้ทายาทมายื่นค าร้อง 
โดยอ้างเหตุผลว่าเป็นบุตรของผู้ประกอบการค้าคนเดิม ดังนั้นทางเทศบาล
จะต้องใช้ดุลยพินิจเป็นหลักในการพิจารณาให้ใครก่อนหลัง หากผู้ประกอบการ
คนเดิมไม่สามารถประกอบการค้าได้ ก็ให้ทายาทมายื่นค าร้องเพ่ือขอต่อ
ใบอนุญาตในการประกอบการค้าแทน        

  นายพิเชษฐ์  อุษาสุมงคล 
   ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

   ขอเพ่ิมเติมเรื่องทางกลุ่มจังหวัดจะมีงบประมาณเหลือจ่ายประมาณ 14 ล้าน
จะด าเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณเดือนกันยายน จะท าเรื่องขยะครบวงจร 
ในโรงเรียน หากไม่ทันงบประมาณจะตกไป ตัวชี้วัดกลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน มอบ
คุณกษิดิศ  แสงจันทร์ ประสานทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ขอใช้งบประมาณดังกล่าวมาด าเนินการในงานของเรา    เช่นเรื่องการก าจัดขยะ 
ติดเชื้อ ขยะอันตราย การก าจัดขยะต้องมีการคัดแยกขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย 
ซึ่งทางกองช่างสุขาภิบาลเทศบาลทุ่งสงด าเนินการอยู่ 
          การแก้ปัญหาเรื่องที่ดินที่ถูกบุกรุกที่วัดเขาปรีดี ที่ประชุมสรุปโดยตั้ง
คณะกรรมการข้ึนมาร่วมโดยมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องมาเป็นคณะกรรมการ 
มอบ งานนิติการ เป็นเจ้าของเรื่องด าเนินการแก้ไขจะได้ไม่เป็นปัญหา 

    ประธาน ฯ 
 

    เรื่องการจัดตลาด ตามมติคณะกรรมการให้เข้าไปด าเนินการประกอบการค้า
เดิม 22 ราย  ห้ามรับสมัครผู้ประกอบการคนใหม่   ให้น าคนที่ไม่รับอนุญาต 
รอบนอกถนนสายอ่ืนให้จัดระเบียบเข้าไปประกอบการค้าแทน ต้องก าหนดและ
ขีดเส้นข้างนอกว่าสถานที่ตรงไหนขายได้ไม่ได้ หากเป็นเช่นนั้นจัดระเบียบไม่ได้  
          เรื่องยุงลาย แผนงาน อนามัยโรงเรียนส าคัญมาก ทางกองสาธารณสุขฯ
จะต้องมีตารางแผนงานในงบประมาณต่อไป การประสานโรงเรียน เก็บข้อมูล  
มีข้อมูลในเชิงลึกสามารถแก้ปัญหาได้หลายอย่างต้องครบรอบตามตารางที่
ก าหนดมีความเป็นห่วงอนุบาลรีสอร์ท 

   นายกษิดิศ   แสงจันทร์ 
หน.ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมฯ 

กองช่างสุขาภิบาลฯ 
        แจ้งผลผลิตขยะเชื้อเพลิง rdf ที่ส่งให้กับโรงงานปูนซิเมนต์ไทยทุ่งสง 
เดือนละประมาณ 50 ตัน เป็นขยะรวม 170 ตันต่อเดือน 
    นโยบายรับซื้อขยะแห้งพลาสติค หรือขยะทั่วไปที่สามารถติดไฟได้ประมาณ 
370 กิโลกรัมถึง 1 ตัน/วัน  ขยะเปียกประมาณ 300-800 กิโลกรัม/วัน เฉลี่ย
รวม 1 ตัน/วัน คาดว่าจะมียอดเพ่ิมขึ้น 2 ตันต่อวัน  

   นายพิเชษฐ์  อุษาสุมงคล 
   ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

          ขอให้พนักงานครูพนักงานเทศบาลทั้งหมดรณรงค์คัดแยกขยะที่บ้านเป็น
การน าร่องเป็นเรื่องที่ดีที่สามารถลดได้ตามเป้าหมายที่ท่านนายกได้วางไว้ 50% 
เรื่องขยะอันตรายที่โรงเรียนขอให้เก็บอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 
 

  

       นายชาคร  ไอยศูรย์ 
   รองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 



 
      นางเตือนจิต  จงคง   
รองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

              วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ได้ท าโครงการชุมชนปลอดถัง เชิญ
ท่านอาจารย์ไพบูลย์  โพธิ์สุวรรณ อดีตอาจารย์สถาบันพระปกเกล้ามาให้ความรู้
ในการจัดการขยะ แยกขยะ รีไซเคิลขยะ ได้แต่งตั้งคณะท างานจาก 20 ชุมชน
และโรงเรียนในสังกัด 6 โรงเรียนมาร่วมโครงการดังกล่าว น ามาสาธิตท า
โครงการ 6 ชุมชน 

         ประธานฯ      ขณะนี้ด าเนินจัดการขยะ แยกขยะที่ปลายทาง เป็น rdf ได้ 500 กิโลกรัม/วัน
โดยร่วมมือกับชุมชนฯ ที่เป็นต้นทางสามารถเพ่ิมข้ึนได้ ให้โรงเรียนเป็นผู้เริ่มท า
ขยะเปียกเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ น้ า em  เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้จาก ขยะเปียก/เศษ
อาหาร จะช่วยลดปริมาณขยะอย่างเห็นได้ชัด แนะน าให้คุยกับคุณครูเรื่องงานที่
ท าอยู่ 13 หัวข้อ รวมทั้งขยะที่ไม่สามารถก าจัดได้คือขยะมีพิษ 

   นายนิรันดร์    สุนทรอารมณ์ 
    ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 

  กองการศึกษา 
         ทางกองฯมีงานหลายงานก่อนสิ้นปีงบประมาณ อยู่ในระหว่างเตรียมการ
ด าเนินการซึ่งอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละฝ่าย 
         เดือนตุลาคมของทุกปี จัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การเตรียมการณ์กลุ่มเทศบาลและกีฬาของอ าเภอ 
         กีฬาวอลเลย์บอลจัดการแข่งขันเดือนสิงหาคม ได้รับเกียรติจากสมาคม
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี วันที่ 22 -28 
สิงหาคม 2258 ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสงและจัดการแข่งขัน
วอลเลย์บอลวิทยุการบินเพ่ือเป็นการต่อเนื่อง วันที่ 17-20 สิงหาคม 2558    
       การแข่งขันกีฬาเทศบาล ได้ประชุมคณะผู้บริหารและก าหนดรุ่น- วัน และ
รายละเอียดร่วมกับคณะผู้บริหาร ในการจัดกิจกรรมร่วมแข่งขันกีฬาประเภท
ทั่วไป ประเภทท้องถิ่น (กีฬาพื้นบ้าน) จะน าเสนอให้คณะผู้บริหารได้รับทราบ
ต่อไป  
      เรื่องเงินตกเบิกของข้าราชการบ านาญ 4% ไม่เรียบร้อยเพราะว่าอยู่ใน
ขั้นตอนการด าเนินการและระยะเวลาที่ล่วงเลยมานาน งบประมาณท่ีจะจัดสรร
ลงมาไม่สามารถจัดสรรลงมาได้ 

นางสาวปราณี  รัตนบุรี 
เจ้าหน้าที่สันทนาการ 7 ว 

  ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม 
        ก าหนดจัดงานวันอาฬาหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 25-29 กรกฎาคม 
2558 ณ วัดเขาปรีดี ดังนี้ 
        วันที่  25 กรกฎาคม 2558    ท าพิธีหล่อเทียนพรรษา 
        วันที่  28 กรกฎาคม 2558    สมโภชน์เทียนพรรษา 
        วันที่  29 กรกฎาคม 2558    น าเทียนถวายวัด 
    ทางกองฯได้ประสานโรงเรียนต่างๆและกองต่างๆ ให้น าเทียนไปร่วมสมโภชน์
ที่วัดเขาปรีดี 

    ประธานฯ 
 

            ขอความร่วมมือทุกกองฝ่ายไปร่วมงานเยอะๆ เพราะเป็นวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา พวกเราต้องเข้มแข็งอย่าอ่อนแอ โดยเฉพาะนักเรียน 

     นางจตุพร   แก้วเนิน 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

     งานศึกษานิเทศก์  
        มี 3 เรื่องขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 



 
 
 
 

  1.การเลื่อนการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ  
  2.เรื่องด่วนแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 6 โรง กรอกข้อมูลการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 ภายในเดือนนี้ 
  3.โครงการที่ได้รับมอบหมายอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับครูและนักเรียน การ
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่าน ทางวิทยากรได้ก าหนด เป็น 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน 
17 – 19 สิงหาคม 2558 เป็นคุณครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 โรง 
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง ขอให้ทางโรงเรียนส่งรายชื่อมาเพ่ือจัดรุ่น 
รุ่นละไม่เกิน 120 คน 

   นางปิยะนาถ  กลิ่นภักดี 
       บรรณารักษ์ 7 ว 

  งานห้องสมุด 
      1.โครงการรักการอ่าน อ่านอย่างมีคุณค่า เปิดรับสมัครมาตั้งแต่ 26 
มิถุนายน 2558  สิ้นสุดการรับสมัครสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 เอกสารต่างๆ
ส่งถึงโรงเรียนและกองต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันรับสมัครทุกท่านจะได้รับ
สมุดบันทึก(สมุดท ามือ) อ่านหนังสือบันทึกลงไปในสมุดบันทึก 6 เล่ม ขอให้มาส่ง
ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องสมุดเพ่ือคณะกรรมการพิจารณา และ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 จะเป็นการมอบประกาศนียบัตรและรางวัลจาก
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
       2.รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงพ้ืนที่ด้านหลังศูนย์เรียนรู้ชุมทางลด
โลกร้อนทุ่งสง ปรับเป็นพ้ืนที่ของฐานกิจกรรมลดโลกร้อนตามรอยพ่อ ได้รับความ
อนุเคราะห์จากทางกองช่างในการปรับพื้นที่ คาดว่าจะเสร็จภายในเร็วๆนี้ 
       3.โครงการรักการอ่าน CP.ALL จะมีวิทยาการที่เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริม
การอ่านจะมาพูดคุยกับคุณครูในการบูรณาการเรื่องการอ่านครบทุกสาขาวิชาใน
การเรียนการสอน  

     ประธานฯ     โชคดีท่ีเด็กทุ่งสงในโครงการรักการอ่าน CP.ALL ครูที่เข้าร่วมอบรมต้องตั้งใจ
อบรมเพราะทางวิทยากรจะผลักดันทักษะการเรียนการสอนมาช่วยในการอบรม
ครั้งนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพ่ือที่จะขับเคลื่อนในปีต่อๆไป ประเมินเพ่ือให้
เห็นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

นายการุณ   ปัญจะสุวรรณ์ 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 
       มีเรื่องน าเสนอที่ประชุม 3 เรื่อง 
    1.ขอความร่วมมือทางกองช่างในเรื่องการออกแบบและประมาณราคา
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 200,000 บาท 
     2.ขอบคุณหัวหน้าส่วนทุกท่าน ที่ไปร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเมื่อวันที่30 
มิถุนายน 2558 กิจกรรมเปิดโครงการ English Program และศูนย์การเรียนรู้
เสริมสร้างรายได้ช่างตัดผม 
     3.วันเสาร-์วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้มีกาประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
เพ่ือที่จะชี้แจงท าความเข้าใจรับฟังนโยบายและด าเนินกิจกรรมเครือข่าย
ผู้ปกครองเสร็จเรียบร้อยด้วยดี 

นายเสวียน   สุวรรณภักดี 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 
       ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคไปให้ความรู้แนะน า แม่ค้าและผู้ประกอบการที่โรงเรียน ครู



 
โภชนาการและแกนน านักเรียน ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดให้กับครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 
    ขอความร่วมมือ ที่ใส่ขยะ และถังแยกขยะ จากกองช่างสุขาภิบาลฯ  

   นายโชคดี  อิ ววังโส 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง(วัดท่าแพ)   
   เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 2 เรื่อง 
      1.การด าเนินการโครงการธนาคารโรงเรียนเพ่ือสนองแนวนโยบายของคณะ
ผู้บริหารประกอบกับเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับนักเรียนตามหลักค่านิยม 
12 ประการ พิธีเปิด-ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารออมสิน วันที่ 9 
กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. เรียนเชิญหัวหน้าส่วนไปร่วมพิธีดังกล่าว 
       2.กรณีรถไฟเฉี่ยวชนนักเรียน ขอบคุณทุกท่านที่ไปร่วมงานบ าเพ็ญกุศลศพ 
ขอเรียนว่า ได้ประสานการรถไฟมาโดยตลอดงบประมาณของการรถไฟในการ
ติดตั้งเครื่องก้ันจ านวน 29 แห่งได้ผ่านงบประมาณการรถไฟและของเราได้อยู่ใน
งบประมาณปี 2558 ด้วย ส าหรับการติดตั้งเมื่อไหร่จะอยู่ในห้วงเวลาที่จะ
ด าเนินการในส่วนการตรวจจ้าง แจ้งเพื่อให้หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่ายได้รับทราบ 

    นายมานิตย์  พรามชูบัว 
    ผู้อ านวยการสถานศึกษา       

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนอื / โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
   1.โรงเรียนท าการรณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัย  พูดหน้าแถวซ้ าๆ เรื่อง
การสวมหมวกนิรภัยและมอบหมายนโยบายให้กับบุคลากรทั้งหมด นโยบายของ
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง หากมีใบสั่งจะพิจารณาในเรื่องการต่อสัญญา
จ้าง การพักงาน ครู บุคลากร พนักงานจ้างฯ ของโรงเรียน 
   2.ขณะนี้ทั้งสองโรงเรียนจัดท าโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยได้
มอบหมายให้คุณครูได้ตระหนักถึงศูนย์ที่มีความส าคัญยิ่ง ศูนย์ลดโลกร้อนสวน
พฤกษาสิรินธร(บ้านในหวัง) และศูนย์ที่ลุ่มพ้อ เพ่ือที่จะน านักเรียน คุณครูที่
เกี่ยวข้องสลับกันไปเพ่ือที่จะได้ท าการเรียนรู้และน าประโยชน์ที่ได้รับ เช่นการท า
ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ EM  ไปใช้ในโรงเรียนเพ่ือต่อเนื่องโครงการของโรงเรียน
ได้ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และถ้วยโฟม  
     3.ทั้งสองโรงเรียนได้รับหนังสือที่ให้โรงเรียนก าหนดปณิธานความดี ได้ขึ้น
ป้ายปณิธานความดีโดยไม่เหมือนกัน แต่อยู่ในสถานที่เดียวกันเพ่ือร่วมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพ่ือที่จะให้นักเรียนได้ด าเนินชีวิตตามแนวทางที่เรามี
พันธะสัญญากัน ได้ก าหนดว่า  ตั งใจเรียน มีวินัย ห่างไกลยาเสพติด  
     4. นักเรียนโรงเรียนกีฬาจะเดินทางไปแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2558 

นางสาวจารุวรรณ  แทรกสุข 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล 
-   ขอความร่วมมือจากกองช่างเรื่องการประมาณการงบซ่อมแซม 

200,000 บาท 
- การอบรมทีมงานวิชาการในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาวันเสาร์-

อาทิตย์ที่จะถึงนี้ ณ นินีรีสอร์ท  
- การก าจัดเหา สรุป ไม่ควรใช้ยาเกรงจะเป็นอันตรายกับเด็กนักเรียน ให้ใช้

ใบน้อยหน่า และผลมะกรูด 



 
- มอบฝ่ายวิชาการให้ท าตารางเรียนรู้ที่สวนพฤกษาสิรินธร โดยจัดตารางการ

เรียนวันละ 1-2 ห้องเรียน  
- โรงเรียนท าโครงการท่องเที่ยวบ้านเรา ไปเยี่ยมชม ถ้ าตลอด เจ้าแม่กวนอิม 

และน้ าตกโยง  
   นางสุนันทา  เพชรย้อย 
    หัวหน้าส านักปลัด     

      การคัดเลือกคุณครูเพ่ือรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากการตรวจสอบพบว่า
คุณครูบางท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงเนื่องจากระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ให้ส่งไป
อีกครั้งภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 จ านวน 13  ท่าน 

 นางทิพวัลย์  รัตนพันธ์ 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการ
สังคม 
 

กองสวัสดิการสังคม 
                 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทยส านักงาน
ภาคใต้ จัดอบรมให้ความรู้เผยแพร่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการทางด้านการเงิน ณ อาคาร
ด ารงธรรมาภิบาล เวลา 08.30 น. – 13.00 น. โดยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายประเวช  พรหมปาน เป็นประธานพิธีเปิด กลุ่มเป้าหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้น าชุมชนฯ เครือข่ายวิทยุชุมชนฯ จ านวน 80 ท่าน 
 

นางสาวอุไรวรรณ ค านวณกิจ 
    นักพัฒนาชุมชน 7 ว 

       การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร รอบแรกรัฐบาลให้ส่งรายชื่อที่ส ารวจได้ไป
เมื่อวันที่ 25   มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาเพ่ือน าเข้าที่ประชุม ครม.สัญจร 
ที่เชียงใหม่ ปรากฏว่าไม่ได้ตามกลุ่มเป้าหมาย มีวิทยุจากกรมการปกครองได้แจ้ง
มาอีกรอบเป็น 2 กรณี เรื่องแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร กรณีแรกให้รายงาน
เรื่องหนี้นอกระบบในกรณีเข้าสู่กระบวนยุติธรรมการบังคับคดีฟ้องร้อง ไม่มีผู้
ที่มาแจ้งความประสงค์ หนี้ทุกระบบในและนอกระบบได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
มีผู้มาแจ้งหลายราย ในกรณีลูกหนี้มีภูมิล าเนาในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ขอรับ
แบบฟอร์มได้ที่กองสวัสดิการสังคม   บันทึกข้อมูลและรายงานให้จังหวัดทราบ 
ที่ส านักงานจังหวัด 
          ขอขอบคุณทุกท่านที่ไปร่วมวันต่อต้านยาเสพติดโรควันที่  26 มิถุนายน 
2558  มีกลุ่มเป้าหมายที่ไปร่วมรณรงค์ทั้งอ าเภอทุ่งสง กลุ่มพลังมวลชนก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนในสังกัดเทศบาล 

      ประธานฯ    ขอบคุณทุกคนที่ท าคู่มือปฏิบัติราชการลงนามร่วมกันและค ารับรอง ถือว่าเป็น
เรื่องส าคัญระหว่างคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ต้องท างานร่วมกันมีกติกา
ตามท่ีหัวหน้าส่วนก าหนด และการติดตามประเมินผลคอทีมต่างๆ ซึ่งในปีนี้
งบประมาณได้ตั้งไว้เพ่ือที่จะให้มีการโอนน้อยที่สุด จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้กอง
คลังมีคะแนนเพ่ิมข้ึน 
      และการประสานงานยังไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นสิ่งที่ทุกคนต้องประสานกัน
ยกตัวอย่าง การขอใช้รถ การประสานงาน  
      ระเบียบวาระอ่ืน ๆ  
   วาระแห่งทุ่งสง 1. เรื่องหมวกนิรภัย รณรงค์ด้วยความตั้งใจเป็นเรื่องที่จังหวัด
ให้ความส าคัญ และ เมาไม่ขับ 
                      2. ร่วมมือและตกลงในการลดขยะ 50% ในปีหน้า 
                      3. ในปีหน้าด าเนินการเรื่อง ศูนย์เตือนภัยพิบัติ ทาง GIZ 
ประเทศเยอรมันให้ 50% เทศบาลเมืองทุ่งสงสมทบ 50%  งบ 10 ล้านบาท 



 

 

                                                                                               นางชมพูนุท  รัตนสุภา 
                ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

นางสาวนัยน์ปพร   พวงเงิน                                
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

นัดพบผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมข้อเสนอของบริษัท เควอเตอร์ 
    การก าจัด ยุง หนู แมลงสาบ โดยกองสาธารณสุขฯ ขอให้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องอยู่ในแผนให้ได้ตลอดทั้งปี 
   กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เป็นการบ้านให้ทุกคนช่วยกันคิดว่าจะท า
กิจกรรมอะไรเพื่อเป็นไฮไลท์  
    มอบ กองช่าง และนิติการ เรื่องการบุกรุกท่ีสถานีขนส่งย่อย ด าเนินการเรื่อง
ไปอย่างไร และการขออนุญาตตั้งสถานีขนส่งเทศบาล 
                                            

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.  


